



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
22 มีนาคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อสะสม 123,841,237 ราย เสียชีวิต 2,727,268 ราย รักษาหาย 99,766,566 ราย สถานการณ์ในประเทศไทย 21 มี.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 90 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังในรพ. 45 ราย ค้นหาเชิงรุกในชุมชน 36 ราย และมาจากต่างประเทศ 9 ราย รวมผู้ติดเชื้อ 27,803 ราย รักษาหายเพิ่ม 86 ราย รวมรักษาหาย 26,598 ราย ยังรักษาอยู่รพ. 1,115 ราย ผู้เสียชีวิตคงที่ 90 ราย

-ประเด็นน่าสนใจในต่างประเทศ ได้แก่ อินเดีย สธ.เตือนชาวอินเดียจำนวนมากที่รวมตัวกันในพิธีมหากรรม เมลา เสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มกว่า 4 หมื่นราย... ปากีสถาน นายกฯ ติดโควิด 19 หลังฉีดวัคซีนเข็มแรก 2 วัน... ฝรั่งเศส ฉีดวัคซีนโควิด 19 โดสแรกให้ประชากรผู้ใหญ่แล้ว 11.7%... อังกฤษ ฉีดวัคซีนได้ตามเป้า ผู้สูงอายุได้รับวัคซีนเกิน 26 ล้านคน... ญี่ปุ่น ให้คนเข้าประเทศตรวจหาเชื้อสายพันธุ์ใหม่... บราซิล สั่งปิดหาดโคปาคาบานา พร้อมประกาศเคอร์ฟิวเพื่อสกัดการแพร่ระบาดที่ยังรุนแรงต่อเนื่อง

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.คลังเตอร์ใหม่แคมป์คนงานในสมุทรปราการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ประชาชาติ, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ผจก., ฐานเศรษฐกิจ, newtv, INN, TNN, thaigov, sanook, isaranews, nationtv, js100, thailandplus, sanook, thebangkokinsight)
-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยกรณีผู้ติดเชื้อกลุ่มก้อนแคมป์คนงานก่อสร้าง จ.สมุทรปราการ 17 ราย พบผู้ติดเชื้อรายแรกเป็นหญิงกัมพูชา อายุ 29 ปี ไปตรวจหาเชื้อเพื่อต่ออายุใบทำงาน เป็นการติดเชื้อไม่มีอาการ สอบสวนโรคและตรวจแคมป์คนงาน พบติดเชื้ออีก 16 ราย เป็นคนไทย 4 ราย กัมพูชา 10 ราย และเมียนมา 2 ราย ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ จึงค้นหาเชิงรุกในชุมชนและแคมป์คนงานที่เกี่ยวข้องกัน 593 ราย พบติดเชื้อเพิ่มเติม 6 ราย ปัจจัยเสี่ยงคือไซต์คนงานค่อนข้างแออัด ใช้สิ่งของร่วมกัน ห้องสุขา-ห้องอาบน้ำรวม รวมทั้งมีคนงานฝ่าฝืนมาตรการบริษัทไปสังสรรค์ในพื้นที่เสี่ยง

2.รายงานการติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ TNN

-จ.นนทบุรี ห้างพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วานประกาศปิดให้บริการ 22 มี.ค. - 12 เม.ย. 2564 หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด 1 ราย เป็นผู้ประกอบการร้านธุรกิจมื่อถือ ชั้น 4 มีประวัติเกี่ยวข้องกับสนามมวย
-จ.ราชบุรี พบผู้ติดเชื้ออีก 1 ราย เป็นหญิงอายุ 57 ปี ชายผักที่ตลาดวันเดอร์ และตลาดศิริเศรษฐนันท์ เขตบางแค มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1 คน ติดตามเก็บตัวอย่างและอยู่ในความดูแลของจนท.แล้ว
-จ.สมุทรสาคร พบผู้ป่วยเพิ่ม 41 ราย มาจากการค้นหาเชิงรุก 25 ราย เป็นคนไทย 2 ราย ต่างชาติ 23 ราย, ผู้ป่วยใน รพ. 15 ราย เป็นคนไทย 3 ราย ต่างชาติ 12 ราย และจาก Bubble & Sealed 1 ราย เป็นต่างชาติ
-จ.นครปฐม พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย เกี่ยวข้องตลาดย่านบางแค และมีผู้ป่วย 2 รายต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเนื่องจากมีภาวะแทรกซ้อนและปอดติดเชื้อ

3.ข่าวปลอมเผยแพร่ผ่านโซเชียล

สื่อที่นำเสนอ : Line

-มีการแชร์ข้อความผ่านโซเชียลเช็ลว่า สร.ประกาศฉุกเฉิน ประเทศไทยกำลังเข้าเฟส 3 เฝ้าระวังผู้ป่วยเป็นพัน งดเข้าที่ชุมชนแออัด ให้ใส่หน้ากากป้องกันตนเอง พร้อมระบุสถานที่เสี่ยงสีแดงใน กทม. ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ปทุมธานี สระบุรี เกาะสมุย เป็นต้น

มาตรการของ ศบค. สร. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ ระบุว่า วัคซีนซิโนแวค 800,000 โดส มาถึงไทยแล้วเมื่อ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา จะกระจายไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศและฉีดให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและมีการระบาดในขณะนี้โดยเร็วที่สุด เดือน เม.ย.จะมามาก 1 ล้านโดส ซึ่งจะให้บริการประชาชนได้มากขึ้นตามแผนการกระจายวัคซีนของรัฐบาล นอกจากนี้ สธ. กำลังเจรจาจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคเพิ่มอีก 5 ล้านโดส เพื่อให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น ยืนยัน สธ. ไม่เคยปิดกั้นการนำเข้าวัคซีนของภาคเอกชน และไม่เคยปิดกั้นการขึ้นทะเบียนวัคซีนของผู้ผลิตรายอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด, สยามกีฬา

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้าการกระจายวัคซีน ได้จัดส่งให้แก่จังหวัดเป้าหมายเบื้องต้นครบทั้ง 13 จังหวัดแล้ว และมีแผนจัดส่งวัคซีนซิโนแวคให้พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรสาคร เพิ่มเติม โดยจะติดตามสถานการณ์ทั่วประเทศเพื่อปรับแผนการกระจายวัคซีนให้สอดคล้องกับความจำเป็นในพื้นที่ โดยยังคงเป้าหมาย 31.5 ล้านคน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ประชาชาติ, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ผจก., ฐานเศรษฐกิจ, newtv, INN, TNN, thaigov, sanook, isaranews, nationtv, js100, thailandplus, sanook, thebangkokinsight)

ประเด็นข่าว

-อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีตลาดย่านบางแค จากการตรวจเชิงรุกในตลาด 4,315 คน พบติดเชื้อ 309 ราย การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชน ด้วยรถตรวจเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน 6,293 คน พบติดเชื้อ 26 ราย และการตรวจเชิงรุกในชุมชนใกล้เคียง 4,886 คน พบติดเชื้อ 49 ราย ถือว่าพบการติดเชื้อไม่มาก ได้นำเข้าสู่การรักษา ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้กักตัวและตรวจหาเชื้อต่อไป นอกจากนี้ ยังปิดตลาดเพื่อปรับปรุงสุขาภิบาล ตลาดวัดชินโควิท 19 ให้ผู้ค้าและแรงงานกว่า 3 พันราย และออกบัตรรับรองผลการตรวจโควิด

-สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในสถานพยาบาล ตั้งแต่ 28 ก.พ. - 20 มี.ค. 64 รวมกับการออกหน่วยฉีดวัคซีนในชุมชนที่ตลาดบางแค ฉีดเกินกว่า 7 หมื่นรายแล้ว ไม่พบผลข้างเคียงรุนแรง เกือบทุกจังหวัดฉีดได้ตามเป้าหมาย เหลือกทม.ที่มีการปรับแผนออกหน่วยฉีดวัคซีนเชิงรุกเพื่อควบคุมสถานการณ์ คาดว่าจะฉีดได้เพิ่มมากขึ้น ส่วนวัคซีนซิโนแวคล็อตใหม่ 8 แสนโดส ออก. ในฐานะผู้นำเข้าได้ตรวจสอบเอกสารจากนั้นส่งไปทดสอบในห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะกระจายไปฉีดกลุ่มเป้าหมาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, mcot, js100)

-นายชินวรินทร์ ศิริภาค รองปลัด กทม. เผยผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 กลุ่มเสี่ยงย่านตลาดบางแค ณ วัดนิมมานรดี เขตภาษีเจริญ 21 มี.ค. มีผู้ลงทะเบียน 1,567 คน ได้รับการฉีดวัคซีน 1,550 คน ไม่ได้รับการฉีด 17 คน เนื่องจากแพทย์วินิจฉัยว่าสภาพร่างกายไม่พร้อม ส่วนผู้ที่ได้รับวัคซีนมีผู้มีอาการหน้ามืดวิงเวียนเล็กน้อย 8 คน และเป็นปกติหลังนั่งพัก 30 นาที รวมตั้งแต่ 17-21 มี.ค. 2564 มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 5,425 คน โดยจะให้บริการต่อเนื่องจนถึง 22 มี.ค. นี้

-กรณี กทม. พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รักษาที่รพ.ราชพิพัฒน์ จนท.ได้ลงพื้นที่สอบสวนโรคที่โรงงานย่านพระราม 2 เขตบางขุนเทียน พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 37 คน ตรวจหาเชื้อพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 28 คน ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 178 คน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ผก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า)

-ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ หลัง ศบค. พิจารณาในหลักการให้ เป็นต้นแบบในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย โดยวันแรกที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงจะถูกนำตัวเข้าที่พักด้วยระบบปิดจากสนามบินถึงโรงแรม วันที่ 2 - 3 อยู่ในห้องพัก ทำการ Swab ทราบผลภายใน 3 ชั่วโมง หากไม่พบเชื้อ วันที่ 4 - 7 จะอนุญาตให้ท่องเที่ยวได้ตามพื้นที่ที่กำหนด และวันที่ 7 ทำการ Swab อีกครั้ง หากไม่พบเชื้อจะสามารถเปลี่ยนที่พักและท่องเที่ยวได้ภายในเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และเมื่อครบ 14 วัน สามารถเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา จ.ชลบุรี เผยว่า เมืองพัทยาได้รับคัดเลือกเป็น Area Hotel Quarantine หรือการกักตัวในพื้นที่จำกัดในโรงแรม เพื่อนำร่องรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 เม.ย.นี้ โดยเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางถึงไทยจะตรวจหาเชื้อโควิด แล้วกักตัว 3 วันในโรงแรมที่เข้าร่วม จากนั้นท่องเที่ยวได้เฉพาะภายในพื้นที่โรงแรม 15 วัน จะตรวจหาเชื้ออีก 2 ครั้ง เมื่อปลอดเชื้อสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทั่วประเทศ ขณะนี้มีสถานประกอบการกว่า 20 แห่งขอเข้าร่วมโครงการแล้ว

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ประชาชาติ คอลัมน์ สามัญสำนึก

-การที่ สธ. ปรับแผนขอซื้อวัคซีน Sinovac เร่งด่วน โดยลอตแรกเข้ามาในปลายเดือน ก.พ. 2 แสนโดส มี.ค. 8 แสนโดส เม.ย. อีก 1 ล้านโดส และกำลังเจรจาขอซื้อเพิ่มอีก 5 ล้านโดส รวมเป็น 7 ล้านโดส ฉีดให้ประชาชนได้เพียง 3.5 ล้านคนเท่านั้น เมื่อรวมกับวัคซีนของ AstraZeneca ที่ บ.สยามไบโอไซเอนซ์ ผลิตอีก 26 ล้านโดส เท่ากับฉีดให้คนไทยได้ไม่เกิน 27 ล้านคนในปี 2564 ซึ่งยังไม่ครอบคลุมประชากรที่อย่างน้อยต้องฉีดให้ได้ถึง 84% สำหรับโควิด 19 สายพันธุ์เก่า และ 98% ในการป้องกันสายพันธุ์ใหม่ ทางเดียวที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไวรัสโควิด 19 ให้ครอบคลุมจำนวนประชากรของประเทศในสถานการณ์นี้ คือ ยอมเปิดให้ภาคเอกชนซื้อ-นำเข้าวัคซีนโควิด 19 นอกเหนือจากที่รัฐบาลจัดหาผ่านองค์การเภสัชกรรม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์บทนำมติชน

-เว็บไซต์ ourworldindata.info ระบุทั่วโลกฉีดวัคซีนต้านโควิด 19 ไปแล้ว 409.76 ล้านโดส ประเทศที่ฉีดมากที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา 115.73 ล้านโดส สำหรับประเทศไทย ข้อมูลจาก สธ. ฉีดแล้ว 58,024 โดส ส่วนเอกชนที่จะขอซื้อจากอก.หรือนำเข้าวัคซีนเองยังไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะบริษัทผลิตวัคซีนส่วนใหญ่จะจำหน่ายให้กับรัฐบาล คาดว่าไทยน่าจะฉีดเพิ่มมากขึ้นหลังเดือน มิ.ย.เป็นต้นไป ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ยังขึ้นๆ ลงๆ เป็นโจทย์สำคัญให้รัฐบาลและสธ.น่าจะต้องพิจารณา เพราะหากมีการฉีดวัคซีนอย่างกว้างขวางจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์โกลบอลโพกัส

-หลายชาติในยุโรประงับการใช้วัคซีนแอสตราเซนเนกา เพราะเกิดกรณีภาวะเลือดแข็งตัวผิดปกติ ทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด ซึ่งทีมวิจัยทางการแพทย์ของนอร์เวย์และเยอรมนีเห็นว่าไม่ใช่ปัญหาเพราะเกิดขึ้นในอัตราต่ำ ดังนั้นปัญหาใหญ่ขณะนี้คือ การเรียกคืนศรัทธาและความ เชื่อถือในวัคซีนแอสตราเซนเนกา กลับคืนมา

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

กัญชา-กัญชง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายอภากร ปานเลิศ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย คปภ. เปิดเผยว่า คปภ.กำลังศึกษาการออกประกันภัยคุ้มครองพืชกัญชา ร่วมกับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน และเกษตรกร เพื่อให้รู้ถึงความต้องการและความจำเป็น ซึ่งเริ่มมีบริษัทประกันภัยเข้ามาหารือกับ คปภ.เช่นกัน คาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆ นี้

ประเด็นข่าว

ลื่อนำเสนอ : นสพ.มติชน ไทยรัฐ

-นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม สั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เร่งประกาศมาตรฐานสารสกัดจากกัญชงในการนำไปแปรรูปเป็นสินค้าประเภทยา อาหาร เครื่องสำอาง และสินค้าสมุนไพร เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตสารสกัดจากกัญชงให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสามารถแข่งขันในเชิงพาณิชย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. กล่าวว่า บอร์ด สมอ.มีมติเห็นชอบสินค้ากัญชง 5 มาตรฐาน ดังนี้ 1.น้ำมันเมล็ดกัญชง 2.สารสกัดจากกัญชงที่มีปริมาณ CBD รวมไม่น้อยกว่า 30% โดยมวล 3.สารสกัดจากกัญชงที่มีปริมาณ CBD รวมไม่น้อยกว่า 80% โดยมวล 4.เปลือกกัญชง 5.แกนกัญชง และอยู่ระหว่างดำเนินการเรื่องมาตรฐานเส้นใยกัญชง คาดว่าจะประกาศใช้ในเร็วๆ นี้

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง สั่งการให้การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ประสาน อภ. ในการผลิตกัญชาและกัญชงเพื่อส่งให้ อภ.นำไปใช้ประโยชน์ โดยอาจนำไปแปรรูปเป็นยาและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ช่วยให้ชาวไร่ยาสูบมีรายได้เพิ่มขึ้น

ลื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ พร้อมด้วย นางมาลา สร้อยสำโรง ผอ.สำนักจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย และตัวแทนสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานสภาเกษตรกร จ.ลำปาง สถานีตำรวจภูธรแจ้ห่ม และตัวแทน สสจ.ลำปาง ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการส่งมอบช่อดอกกัญชาอบแห้งจากวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ให้กับกรมการแพทย์แผนไทยฯ เพื่อนำไปเป็นส่วนผสมในการปรุงยารักษาผู้ป่วย โดยเป็นการส่งมอบครั้งที่ 2 รวม 52 กิโลกรัม และอยู่ระหว่างการตัดต้นกัญชาออกจากแปลงปลูกก่อนนำมาแยกส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติดออก และนำช่อดอกอบแห้งส่งมอบให้กับกรมการแพทย์แผนไทยฯ ต่อไป คาดว่าจะส่งมอบช่อดอกแห้งทั้งหมดได้ประมาณ 200 กิโลกรัม

เปิดคลินิกผู้สูงอายุวันหยุด

ลื่อนำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เผย สธ.มีนโยบายให้ รพ.ทั่วไปจัดบริการคลินิกผู้สูงอายุในวันหยุดราชการ โดยนำร่องที่ รพ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อให้บุตรหลานมีโอกาสพาผู้สูงอายุได้ไปพบแพทย์และร่วมรับทราบปัญหาสุขภาพ ที่สำคัญไม่ต้องต่อคิวเพื่อรอรักษาที่ รพ. เป็นเวลานาน ซึ่งอาจมีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 ทำให้มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ รวมทั้งยังเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีที่เกิดขึ้นในครอบครัวด้วย

โครงการเสริมภูมิคุ้มกันทุกซ์และสร้างความสุขในเยาวชน

ลื่อนำเสนอ : นสพ. (กท.ธุรกิจ, มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการเสริมภูมิคุ้มกันทุกซ์และสร้างความสุขในเยาวชนระหว่าง กรมสุขภาพจิต และ บ. แร็ปฮิสทอรี่ จก. เน้นการดำเนินงานเชิงรุกพัฒนาด้านสุขภาพจิตของเยาวชนไทย พร้อมทั้งยอดด้วยโครงการต่าง ๆ ตลอดปี โดยในวันความสุขสากลปีนี้ ยังมีการพูดคุย Re-Happiness : กลับมามีความสุขอีกครั้ง สามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook และช่อง YouTube ของ Rap is Now และกรมสุขภาพจิต

อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนดีเด่นระดับภาค ปี 64

ลื่อนำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย ปี 2564 สธ.มีการมอบรางวัล อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนดีเด่นระดับภาค เป็นปีแรก โดยภาคเหนือ ได้แก่ นางจิรารัตน์ ทรงพุดิ สอน.บ้านหนองเบน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวหนูจันทร์ หินแสงใส สอน.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ภาคกลาง นายชูชาติ เมฆตรู สอน.บ้านน้ำใส อ.เขาชะเมา จ.ระยอง และ ภาคใต้ นางสาวกานต์รวี ศิริทอง รพ.สต.บ้านยางอุง อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

มธ.เปิดป.โทแพทย์แผนไทย

ลื่อนำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ แวดวงการศึกษา

-นางเกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มธ. เผยว่า กรมการแพทย์แผนไทยฯ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 และรพ.ราชบุรี ได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มธ. จัดทำหลักสูตรต้นแบบแพทย์แผนไทยคลินิกมหาบัณฑิตแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในหน่วยบริการสุขภาพพระระดับตติยภูมิ

ข่าวประเด็นผลกระทบ

-